



สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘

๑. ผนึกกำลัง 'ดีแทค-รักบ้านเกิด' เกษตรลุยปั้นสมาร์ตฟาร์มเมอร์ หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการเกษตร และด้านการสนับสนุนกิจกรรม การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่เกษตรกร กับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด และกับ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ร่วมสร้างให้เกษตรกรไทยเป็น Smart Farmer

๒. เกษตรกระบี่ลุยป้องกันกำจัดหนูภูมิปัญญาชาวบ้าน หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายชำนาญ นุ่นดำ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าว บ้านเกาะกลาง หมู่ที่ ๑ พร้อมสาธิตวิธีการป้องกันกำจัดหนูแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน และสนับสนุนตาข่ายสำหรับดักนกที่มากินข้าวแก่กลุ่มชาวนาที่มาร่วมจำนวน ๑๕ คน

<p>มั่นคง ตรงไป ตรงมา</p> <h2>แนวหน้า</h2>	<p>วันที่ 22 ธันวาคม 2558</p> <p>หัวข้อข่าว ผนึกกำลัง‘ดีแทค-รักบ้านเกิด’ เกษตรลุยปั้นสมาร์ตฟาร์มเมอร์</p>
<p>นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมลงนามความร่วมมือ ด้านการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการเกษตร และด้านการสนับสนุนกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่เกษตรกร กับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด และกับ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค โดยจะนำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และเครือข่ายบริการของดีแทค ผนึกกำลังกับเครือข่ายเกษตรกรทั่วประเทศ สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร และองค์กรด้านการเกษตร โดยมุ่งหวังให้การพัฒนาเกษตรกรเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อร่วมสร้างให้เกษตรกรไทยเป็น Smart Farmer</p> <p>นายลาร์ส นอร์ดีง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ ดีแทคจะเข้ามาช่วยพัฒนาช่องทางการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ผ่าน โซเชียลมีเดีย รวมถึงการนำแอปพลิเคชัน FARMER INFO ที่ดีแทคร่วมกันพัฒนากับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด การร่วมคิดค้น จัดทำแอปที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการเกษตรใหม่ๆ และการสนับสนุนงบประมาณจัดการฝึกอบรมเพื่อต่อยอดความรู้ให้เกษตรกร</p> <p>นายบุญชัย เบญจรงค์กุล ประธานมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด กล่าวว่า การจัดประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด เป็นหนึ่งในการสนับสนุนความร่วมมือดังกล่าว ซึ่งมูลนิธิฯและดีแทคได้ร่วมกันจัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เพื่อเฟ้นหา Smart Farmer จากทั่วประเทศ มาเป็นเกษตรกรต้นแบบในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาด้านการเกษตร พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณะ โดยผู้ได้รับรางวัลในปี 2558 คือ นายอชิศพัฒน์วรรณสุทธิ์ อายุ 56 ปี จากจังหวัดเลย ปราชญ์ชาวบ้าน และอาสาสมัครของมูลนิธิฯพัฒนา ซึ่งประสบปัญหาไม่มีน้ำและไฟฟ้าใช้ จึงประยุกต์ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยผลิตก๊าซชีวภาพแล้วต่อยอดมาเป็น NGV นำไปใช้เป็นพลังงานทดแทนในการปั่นไฟฟ้าแล้วสูบน้ำขึ้นไปไว้ใช้ สามารถพึ่งพาตัวเองได้ มีความมั่นคงทางพลังงาน สามารถลดต้นทุนการผลิต และจุลินทรีย์ยังช่วยทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์</p>	

<p>มั่นคง ตรงไป ตรงมา</p> <h2>แนวหน้า</h2>	<p>วันที่ 22 ธันวาคม 2558</p> <p>หัวข้อข่าว เกษตรกระบี่ลุยป้องกันกำจัดหนูภูมิปัญญาชาวบ้าน</p>
<p>นายชำนาญ นุ่นดำ หัวหน้า กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าว บ้านเกาะกลาง หมู่ที่ 1 พร้อมสาธิตวิธีการป้องกันกำจัดหนูแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน และสนับสนุนตาข่ายสำหรับดักนกที่มากินข้าวแก่กลุ่มชาวนา</p> <p>นายชำนาญกล่าวว่า จากกรณีที่ได้เกิดศัตรูของข้าว ทั้งหนูและนกเข้ากัดกินต้นข้าวของกลุ่มชาวนาบ้านเกาะกลาง ต.คลองประสงค์ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวอินทรีย์แห่งเดียวของ จ.กระบี่ โดยพบว่ามีหนูและนกมากัดกินข้าวในระยะกำลังออกรวง ทำให้ผลิตเสียหายกว่า 300 ไร่ ส่งผลให้ชาวนาได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ซึ่งในเบื้องต้นได้แนะนำวิธีการป้องกันกำจัดไปแล้วนั้น</p> <p>สำหรับในครั้งนี้ได้ลงมาติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวในพื้นที่ดังกล่าวอีกครั้ง และได้สาธิตวิธีการป้องกันกำจัดหนู โดยการทำกับดักแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งสนับสนุนตาข่ายสำหรับดักนกที่มากินข้าวแก่กลุ่มชาวนา จำนวน 50 ชุด โดยมีตัวแทน กลุ่มชาวนาจำนวน 15 คน ร่วมรับมอบ</p>	